



ทิมายุกา ไหว้ มหาราชินี

ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน

ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559

www.gsb-coop.com E-mail : gsb-coop@hotmail.com

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด เลขที่บัญชี 05001128357-4 ประเภทเพื่อเรียก สำนักพหลโยธิน





เรื่องเล่า...

จากประธานกรรมการ

say something!

สวัสดีเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสินทุกท่านครับ

พบกันอีกครั้งครับ ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา สหกรณ์ได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องหลักเกณฑ์การกู้ และ ดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกมากที่สุด รวมถึงปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและหลักเกณฑ์การฝากเงิน เพื่อให้เกิดความสมดุลเหมาะสมแก่การบริหารทางการเงิน ตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆแล้วก็ยิ่งถือว่าดอกเบี้ยของเราให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเช่นเดียวกับที่ผ่านมา

สิ้นเดือนกันยายน 2559 สมาชิกสหกรณ์หลายท่านจะเกษียณอายุการทำงานและก็มีหลายท่านที่เข้าโครงการ Early ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้ทุ่มเทร่างกาย แรงใจ จนสุดกำลังเพื่อธนาคารออมสิน และผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะเกษียณอายุการทำงานเช่นเดียวกัน การทำงานที่ผ่านมาผมพยายามทำงานอย่างเต็มความสามารถ หลังจากที่ผมเกษียณอายุการทำงานไปแล้ว สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมผมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือครับ

สำหรับเพื่อนสมาชิกที่เกษียณอายุการทำงานหรือเข้าโครงการ Early ในปี 2559 นี้ โดยขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถคงสภาพการเป็นสมาชิกต่อไปได้ ยังคงมีสิทธิมีเสียง เหมือนสมาชิกทั่วไป ซึ่งวิธีการต่างๆ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะประสานงานและแจ้งให้ท่านทราบต่อไปส่วนตัวผมเองก็รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเช่นกัน และยังคงประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไป เพราะผมมีความเชื่อมั่น และมั่นใจ หลักการและอุดมการณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ และตั้งใจจะนำเงินกองทุนบางส่วนฝากไว้กับสหกรณ์ ให้สหกรณ์เป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้บางส่วนหลังเกษียณอายุการทำงาน

ผมขออนุญาตยกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช นำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเพื่อนสมาชิกทุกท่าน

การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้
- ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ้งเฟ้อ ในการดำรงชีพ "ความเป็นอยู่ที่ดีต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง"
- ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต
- ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นสำคัญ"
- ภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินทำกิน คือทุนทางสังคม
- ตั้งสติที่มั่นคง ร่างกายที่แข็งแรงปัญญาที่เฉียบแหลม

ท้ายนี้ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ บารมีล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 จงดลบันดาลให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน จงมีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง มีความสุขในชีวิตทุกๆ ด้าน ตลอดไป

ด้วยความปรารถนาดี
ชุมพล พิมเสน



บก.บอกกล่าว

editor's talk

พบกันอีกเช่นเคยครับ กับวารสารข่าวสารสทกรณออมสิน ซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปี 2559 แล้วนะครับ เป็นฉบับประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559 เผลอแป็บเดียวครึ่งปีแล้ว เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน แล้วคนเราจะไม่ให้แก่เร็วได้อย่างไร แต่ไม่เป็นไรครับ เวลา อายุ สถานภาพร่างกาย เราปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพได้ เพียงแต่เราต้องดูแลร่างกายให้ทุกอย่างเป็นอย่างดีเหมาะสม ไม่ปล่อยตัวจนดูแลเกินวัยหรือโทรมจนดูไม่ได้ ให้ทุกอย่างมันดูดีและเหมาะสมเป็นไปตามวัย แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราดูดีมีชีวิตชีวาไม่แก่เกินวัยนั่นก็คือ จิตใจ ซึ่งดูว่าน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะทำให้เราหรือมนุษย์ทุกคนดูดีมีความสุขสดชื่นแจ่มใส เข้าใจทุกเรื่องได้ดีก็อยู่ที่ใจนี้แหละ แต่ก็ต้องเป็นจิตใจที่ดีนะครับ คงไม่ต้องบอกว่าจิตใจดีเป็นอย่างไร เพราะเพื่อนสมาชิกทุกท่านอยู่ในวัยทำงานมีครอบครัว มีวุฒิภาวะที่จะสามารถรับรู้และเข้าใจชีวิตทุกอย่างได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วครับ ผมเชื่ออย่างนั้น ถึงแม้ว่าปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอย่างนั้นมันเป็นไปได้ยากก็ตาม แต่ถ้าเรามีความเชื่อมีความเข้าใจมีความพยายามที่จะทำก็น่าจะทำได้ตามสภาพของแต่ละท่านได้คืออยู่แล้ว

การมีวารสารสทกรณออมสิน ก็เป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสทกรณออมสิน เพื่อส่งต่อไปยังเพื่อนสมาชิกให้ได้รับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหว ถึงแม้ว่าจะไม่มากมายและเสนอข่าวได้ทุกอย่างแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีการแจ้งข่าวเลยเพราะกรรมการทุกคนต่างก็มีภารกิจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละคนให้กับธนาคารอยู่แล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการเวลาในการทำงานให้เป็นอย่างดีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยให้ทุกอย่างที่รับผิดชอบเป็นไปได้ด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อทั้งธนาคารและสมาชิกทุกคนด้วยนะครับ อย่างเช่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาสทกรณออมสินเองได้มีการจัดสัมมนาสมาชิกสทกรณออมสินไปแล้วจำนวน 8 ภาค ได้แก่ ภาค 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 และ 18 ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สมาชิกของสทกรณออมสินทั้งเก่าและใหม่ในส่วนภูมิภาคได้รับทราบบทบาท สิทธิ หน้าที่ ของสมาชิกเอง รวมทั้ง ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งความต้องการและการขอความช่วยเหลือเหลือกรณีต่างๆ อีกทั้ง ยังได้รับทราบผลการดำเนินการของสทกรณในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและเหมาะสม ซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมสัมมนาด้วยเกือบทุกภาค ซึ่งก็ได้รับการตอบสนองจากสมาชิกเป็นอย่างดี โดยจากการสัมมนาสมาชิกในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการเองยังได้เห็นมุมมองต่างๆ ของสมาชิกในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะขอความช่วยเหลือในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้หรือบางส่วนต้องการลงทุนในเงินฝากเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี หรือนำเงินไปลงทุนในชีวิตประจำวันต่างๆ มากมายหลายท่านที่ประทับใจ ก็คือ การได้เห็นสมาชิกฯ พนักงานบำนาญที่ท่านยังคงให้ความสนใจมาเข้าร่วมสัมมนาและให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ให้กับสทกรณ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับคณะกรรมการในทุกๆ ครั้ง พนักงานบำนาญบางท่านที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับรู้และเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ มากมายและเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากครับ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกัน ก็คือ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยงาน ทั้งในระดับฝ่าย ระดับภาค ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์สินเชื่อ ธนาคารออมสินเขต เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับสทกรณออมสิน และนำไปเผยแพร่ต่อให้กับสมาชิกได้รับทราบหรือไปรับข้อเสนอจากสมาชิกเพื่อนำมาเสนอในที่ประชุมต่อคณะกรรมการดำเนินการสทกรณ สิ่งเหล่านี้จะทำให้สมาชิกเองได้รับประโยชน์มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือการที่สมาชิกทุกท่านต้องเข้าใจ รับรู้ บทบาท และหน้าที่ในนามสมาชิกและให้ความสนใจในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์กับตัวสมาชิกเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจะถือได้ว่าประสบความสำเร็จสำหรับโครงการต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นซึ่งตัวผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี นั่นก็คือสมาชิกรับรู้ เข้าใจ ก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว

ท้ายสุดนี้ ในนามของสทกรณออมสินและคณะกรรมการดำเนินการทุกคน ขอถือโอกาสนี้ อวยพรมายังเพื่อนสมาชิก ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้สมาชิกสทกรณออมสินทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ ปราศจากสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการ แล้วพบกันใหม่ นะครับ สวัสดี

โรจน์ โรเจอร์ส

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด หลักเกณฑ์การกู้สามัญ (ใหม่)

ปรับ

ระยะเวลา การเป็นสมาชิก	จำนวนเท่า/ เงินเดือน	จำนวนเงินไม่เกิน (บาท)	งวดชำระ
6 เดือน - ไม่ถึง 1 ปี	20	500,000	144
1 ปี - ไม่ถึง 5 ปี	30	1,000,000	144
5 ปี - ไม่ถึง 10 ปี	40	1,500,000	144
10 ปี - ไม่ถึง 20 ปี	50	2,500,000	144
20 ปี ขึ้นไป	-	3,000,000	144

เริ่ม 15 มิถุนายน 2559

หลักประกันสำหรับเงินกู้ประเภทสามัญ

1. บุคคลค้ำประกัน

เป็นสมาชิก 6 เดือน - ไม่ถึง 10 ปี ค้ำประกันได้ 30 เท่า ของเงินได้รายเดือน

เป็นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป ค้ำประกันได้ 50 เท่า ของเงินได้รายเดือน

กรณีตำแหน่งค้ำประกันตนเองจะต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ค้ำประกันตนเองได้ ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000.- บาท

กรณีผู้ค้ำประกันเป็นพนักงานบำนาญสามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 12 ปี นับจากเกษียณอายุงาน 60 ปี และอายุต้องไม่เกิน 72 ปี เงินบำนาญคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 หรือ 5,000.- บาท

2. ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน

จำนวนร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม

3. สมุดเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ ค้ำประกัน

จำนวนร้อยละ 90 ของสมุดเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์

**** สมาชิกที่เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้แล้วมีอายุไม่เกิน 60 ปี ****

สหกรณ์ออมสินมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกเป็นสวัสดิการสำหรับสมาชิกในทุก ๆ ปี โดยในปีนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนสาธารณะประโยชน์จาก 1,000,000 บาท เป็น 1,250,000 บาท โดยจัดสรรจำนวนเงินทุนแบ่งตามระดับชั้น จำนวน 1,000 ทุน ดังนี้

อนุบาล - ป.6	ทุนละ	1,000 บาท	จำนวน	600 ทุน
ม.1 - ม.6	ทุนละ	1,500 บาท	จำนวน	300 ทุน
ปริญญาตรี	ทุนละ	2,000 บาท	จำนวน	100 ทุน





อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก - เงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน

เงินฝากออมทรัพย์	1.50 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	
ตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	3.00 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559	
เงินกู้ฉุกเฉิน , สามัญ , พิเศษ	5.30 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559	



ประกาศ

สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดกรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน บวกร้อยละ 0.25

ในกรณีดังต่อไปนี้

1. สมาชิกที่มีเงินไม่พอหักและนำเงินมาชำระภายในเดือนนั้น
สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัด
2. สมาชิกที่มีเงินไม่พอหักและนำเงินมาชำระตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน
ถัดไปจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงินกู้คงเหลือในอัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกของสหกรณ์กรณี
ผิดนัดเป็นรายวัน โดยนับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเงินงวดครั้งก่อน
จนถึงวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้เงินงวดครั้งต่อไป หรือถึงวัน
ก่อนที่มาชำระ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด



กฎหมาย

สบาย สบาย สไตลนิติภูมิ



สัญญาเช่าซื้อ
TERRABKK

ผิดสัญญาเช่าซื้อ

สวัสดิ์ศรี กลับมาพบกันอีกแล้ว ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 แล้วนะครับ สำหรับในปี 2559 นี้ เผลอแป็บเดียวก็ครึ่งปี เข้าไปแล้วนะครับ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับคณะกรรมการฯ เพื่อสัมมนาสมาชิก ในโครงการ “รู้ รัก สุข สหกรณ์” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ว่ามีสวัสดิการด้านใดบ้าง ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากเพื่อนสมาชิก ทั่วประเทศครับ และก็ได้มีโอกาสตอบข้อซักถามใน ประเด็นต่างๆ ที่สมาชิกต้องการทราบ ในฉบับนี้เลยก็แล้ว กันนะครับ

ด้วยความมีมั่งไม่มั่ง จึงต้องมีการเช่าซื้อกัน ผู้เช่าซื้อค่อยๆผ่อน ค่อยๆใช้ ผู้ให้เช่าซื้อค่อยๆ กินดอก กินดาวน์ ถ้าฝ่ายใดผิดนัดก็ว่าไป ส่วนมากผู้ให้เช่าซื้อไม่ ค่อยผิดนัดเท่าไร เพราะมอบทรัพย์สินที่ให้เช่าไปแล้ว

ที่ผิดนัดมากคือฝ่ายผู้เช่านั้น บางคนก็เอาของเขา ไปหน้าตาเฉย ก็โดนคดีอาญารฐานยกยกไป

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ คดีทางแพ่ง เช่น เช่าซื้อรถยนต์ ผู้เช่าซื้อผิดนัด ไม่ผ่อนส่ง ผู้ให้เช่ายึดรถคืน แล้วก็ฟ้อง เรียกค่าเสียหายมากมายจนศาลฎีกาต้องตัดสินที่ฝ่ายผู้ให้เช่า ควรจะได้ค่าเสียหายอะไรบ้างจึงจะยุติธรรม ไม่ใช่จะเอา ค่าเสียหายเกินจริงจนฝ่ายผู้เช่าซื้ออ่วมอรรถ

คดีนี้มีว่า จำเลยเช่าซื้อรถยนต์ ผ่อนส่งไป 2 งวด แล้วไม่ผ่อนต่อ ผู้ให้เช่ายึดรถคืน แล้วเรียกค่าเสียหายคือ ให้ชำระค่าเช่าที่ค้างค่าเสียหายถึงวันที่ได้รับรถคืน ค่าราคารถที่ขาดหายไป คือ ราคารถ 540,000 บาท ขายได้ 240,000 บาท เรียกค่าเสียหาย 300,000 บาท ค่าเสียหายอื่นๆ เช่น ค่าตามรถ ค่าปรับที่ผิดสัญญา รวมเป็นเงิน 400,000 บาท

ปัญหาที่ คือ

ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างอยู่ได้หรือไม่ เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง

เมื่อได้รถคืนมาแล้ว จะเรียกให้ใช้ราคาได้หรือไม่?

ศาลฎีกา วินิจฉัยว่า

“เมื่อสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เลิกกัน แล้วผู้ให้เช่าซื้อ จะเรียกให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อที่ยังค้างอยู่ไม่ได้ คงเรียกได้เฉพาะค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ได้แก่ ค่าขาดประโยชน์ เพราะผู้เช่าซื้อยังใช้รถยนต์ ตลอดเวลาที่ครอบครองรถยนต์อยู่ กรณีที่ได้รถยนต์คืนมา แล้ว กรณีที่ไม่ได้รถยนต์คืนมา ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิได้ ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่นอกเหนือไปจาก ความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์โดยชอบ แต่จะ เรียกร้องให้ใช้ราคารถยนต์ไม่ได้”

สรุปได้ความว่า

เมื่อสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลง หลังจากนั้นไม่ได้ชำระ ค่าเช่าซื้อเลยนับถึงเมื่อคืนรถอาจหลายงวด ค่าเช่าซื้อ ดังกล่าวเรียกไม่ได้

เมื่อได้รถคืนมาอาจทำให้ราคาขาดหายไป ก็เรียกราคาที่ขาดไปไม่ได้ ความจริงก็ยุติธรรมดี รถที่ 'เช่าซื้อเขาก็ขับใช้ขับตามปกติ เมื่อราคาขาดหายไป ก็เป็น การใช้รถตามปกติ ไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้รถ ราคารถที่ ขาดหายไป จึงไม่ควรให้ผู้เช่าซื้อรับผิดชอบ

เป็นอย่างไรบ้างครับ....ก็คงจะได้คำตอบแล้วนะครับ หากมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้เลย มีคำตอบในทุกๆ คำถามครับ ฉบับหน้าพบกันใหม่ สวัสดิ์ศรีครับ

นิติภูมิ



ภาพกิจกรรม

โครงการ "ปฏิบัติธรรมเจริญปัญญาวันวิสาขบูชา"

วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2559

ณ วัดतालเจ็ดยอด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์



สัมมนาสมาชิกโครงการ “รู้ รัก สหกรณ์”

ภาค 10

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 ณ สำนักงานธนาคารออมสิน ภาค 10 จ.อุดรธานี



ภาค 11

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ณ สำนักงานธนาคารออมสิน ภาค 11 จ.ขอนแก่น



ภาค 13

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมลิโชนอ โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา



ภาค 14

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์อยุธยา อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา



ผลการดำเนินงาน

สทกรณออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด งบการเงิน (อย่างย่อ)

	31 มี.ค. 59	30 เม.ย. 59	31 พ.ค. 59	30 มิ.ย. 59
แหล่งใช้ไปของเงินทุน				
สินทรัพย์				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	86,221,939.51	88,001,812.51	252,240,817.11	130,326,490.92
เงินฝากสหกรณ์อื่นๆ	-	-	200,000,000.00	600,000,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	1,000,000.00	1,000,000.00	100,000,000.00	0.00
เงินลงทุนระยะยาว	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00
ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้สุทธิ	10,731,709,444.17	10,764,600,067.90	10,779,832,387.85	10,880,929,737.61
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,499,153.79	9,909,171.87	12,019,331.80	15,205,927.70
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์อื่น	8,211,507.42	8,112,423.85	8,265,857.45	5,972,346.34
รวมสินทรัพย์	10,843,042,044.89	10,876,023,476.13	11,257,758,394.21	11,636,834,502.57
แหล่งที่มาของเงินทุน				
หนี้สินและทุน				
เงินรับฝาก-ออมทรัพย์	107,393,156.27	111,349,441.56	122,853,801.63	137,961,922.89
เงินรับฝาก-ออมทรัพย์พิเศษ	5,801,470,137.74	6,072,812,675.15	6,455,979,110.46	6,762,470,112.94
เจ้าหนี้-เงินกู้ยืม และหนี้สินอื่นๆ	423,207,813.53	124,966,629.84	59,892,180.02	69,198,321.35
รวมหนี้สิน	6,332,071,107.54	6,309,128,746.55	6,638,725,092.11	6,969,630,357.18
ทุนเรือนหุ้น	4,144,787,652.00	4,183,500,202.00	4,210,763,632.00	4,244,619,030.00
ทุนสำรองและทุนสะสมตามข้อบังคับและอื่นๆ	299,832,888.08	299,832,888.08	299,702,888.08	299,243,865.27
ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก	9,459,000.00	8,684,000.00	8,271,000.00	7,778,000.00
กำไรสุทธิ	56,891,397.27	74,877,639.50	100,295,782.02	115,563,250.12
รวมหนี้สินและทุนของสมาชิก	10,843,042,044.89	10,876,023,476.13	11,257,758,394.21	11,636,834,502.57
ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้	140,078,577.14	186,151,475.84	234,610,352.46	281,467,999.84
ดอกเบี้ยรับเงินลงทุน	14,907.70	19,825.74	24,907.70	257,615.34
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	2,096.09	3,336.67	4,619.29	1,351,647.17
รายได้อื่นๆ	984,910.05	1,060,975.91	1,069,615.32	1,156,213.95
รวมรายได้	141,080,490.98	187,235,614.16	235,709,494.77	284,233,476.30
ดอกเบี้ยจ่าย	62,641,569.68	78,448,811.51	101,086,684.71	121,698,463.92
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	21,547,524.03	33,909,163.15	34,327,028.04	46,971,762.26
รวมค่าใช้จ่าย	84,189,093.71	112,357,974.66	135,413,712.75	168,670,226.18
กำไรสุทธิ	56,891,397.27	74,877,639.50	100,295,782.02	115,563,250.12

หมายเลขติดต่อสหกรณ์ออมสิน

ผู้จัดการ

098-285-1059

ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานการเงิน

098-285-1060

รองผู้จัดการ

087-044-5789

ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานบริหารหนี้

089-896-5028

ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานสนับสนุน

081-350-5463

ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานบัญชี/ข้อมูล

098-285-1058

ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานสินเชื่อ

089-896-5032

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

089-896-5023

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

093-329-3955

เจ้าหน้าที่บริหารหนี้

098-853-1789



สมาธิสั้น???



โรคสมาธิสั้นคืออะไร? ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับอาการของโรคสมาธิสั้นนี้ก่อน โรคสมาธิสั้น คืออาการที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนที่จะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบ อันได้แก่กลุ่มอาการขาดสมาธิ (attention deficit), การขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง (impulsivity), อาการเหม่อลอยในเด็กผู้หุนหัน และอาการซน (hyperactivity) ในเด็กผู้ชาย ซึ่งในเด็กผู้ชายบางคนจะพบพฤติกรรมซนไปจนถึงขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง หรือในเด็กบางคน อาจจะมีอาการซนจนทำให้ขาดสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนได้

เราอาจพบเห็นอาการเหล่านี้ในทั้งเด็กผู้หุนหันและเด็กผู้ชาย จนไม่คิดว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต โดยเฉพาะการเรียนที่เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยสมาธิในการจดจ่ออยู่กับความรู้ในห้อง เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมักจะมี ประสาทสัมผัสจดจ่อ อยู่กับหนังสือได้ไม่นาน แม้กระทั่งขณะนั่งฟังเรื่องราวที่คุณครูสอนก็มักจะมีความคิดหรือการกระทำอื่นๆ แทรกเข้ามาให้สมาธิ ในการฟังนั้นคลาดเคลื่อน เด็กเหล่านี้จึงไม่สามารถจับประเด็นใจความสำคัญ ในการเรียนแต่ละบทเรียน ยิ่งไปกว่านั้นคือเด็ก ที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะไม่ชอบการอ่านหนังสือนานๆ ซึ่งจะเป็นปัญหาในการเรียนการสอบตามมาอีกเช่นกัน

แม้โรคสมาธิสั้นนี้จะไม่สามารถป้องกันได้ แต่ทว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเรียนของเด็กๆ เหล่านี้ได้ ด้วยการให้เด็กทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรู้ต่างๆ ที่ไม่ใช่การอ่านหนังสือ เช่น ให้เด็กเรียนรู้ที่จะปลูกต้นไม้จริงแทนการอ่านวิธีปลูกต้นไม้ หรือจะให้เด็กเล่นเกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษแทนการท่องคำศัพท์แทนได้ โดยที่คุณครูผู้สอนหรือ ผู้ปกครองควรใส่ใจเด็กที่เป็น โรคสมาธิสั้นกัน อย่างใกล้ชิด และเลือกที่จะเล่าเรื่องราวในตำราเรียนออกมาเป็นภาพแทน การให้เด็กอ่านหนังสือเอง

นอกจากนี้ โรคสมาธิสั้นสามารถช่วยเหลือได้ด้วยการทานยาตามคำสั่งของแพทย์ได้ หรือในเด็กบางคน เมื่อโตขึ้นผ่านช่วงวัยรุ่นไปแล้ว อาการเหล่านี้ก็จะสามารถหายไปเองโดยที่สามารถเรียนหนังสือหรือทำงานได้ตามปกติ ถึงอย่างไรก็ตามหากพบเห็นอาการของโรคสมาธิสั้นในเด็ก ก็ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันไว้เสียก่อน

เด็กหลายคนมีอาการดังที่กล่าวไว้ ... พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ขอเพียงให้ท่านรู้และเข้าใจว่าไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดร่วมมือกันแก้ไข เพื่อลูกอันเป็นที่รักของเรา...

บอกกล่าว...ท้ายเล่ม



ประกาศ

สหกรณ์ขอปรับเปลี่ยนวิธีการยืนยันยอด หุ้น-หนี้-เงินฝาก ของสมาชิก โดยใช้วิธียืนยันผ่านระบบข้อมูลสมาชิก ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและรองรับการใช้บริการของสมาชิกอย่างทั่วถึง

ขั้นตอนการยืนยันยอดหุ้น – หนี้

1. เข้าหน้าเว็บของสหกรณ์ <http://www.gsb-coop.com>
2. เลือกเมนู ข้อมูลสมาชิก
3. กรอกเลขสมาชิก (6 ตัว) และรหัสผ่าน
(หากยังไม่เคยสมัคร ต้องทำการสมัครใช้บริการก่อน)
4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมนู ยืนยันยอด
5. ให้เช็คยอดทุนเรือนหุ้น หนี้คงเหลือ และเงินฝากของท่าน
6. หากถูกต้อง ให้ทำการยืนยันยอด
หากยังไม่ถูกต้อง ให้ระบุยอดที่ผิด
7. หากท่านยืนยันยอดกับสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นว่า
ท่านทำการยืนยันยอดกับทางสหกรณ์ในรอบนี้ไปเรียบร้อยแล้ว

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 050106 งานข้อมูล

สหกรณ์ก้าวไกล พร้อมรับใช้สมาชิก

สิ่งตีพิมพ์

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตที่ 92/2536
ปทจ.สามเสนใน